



แถลงการณ์บริษัท

1 มิถุนายน พ.ศ. 2565

**อัตราเงินหน้าซ่อมบำรุงโรงงาน เร่งสร้างงานสร้างรายได้
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนรอบเหมือง ฟันฟูเศรษฐกิจประเทศ**

บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เริ่มเข้าสู่กระบวนการซ่อมบำรุงโรงงานและเครื่องจักร เพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับมาเปิดกิจการอีกครั้งหลังจากหยุดดำเนินการไปเป็นเวลากว่า 5 ปี โดยในเบื้องต้น บริษัทได้แต่งตั้งบริษัทผู้รับเหมาในประเทศไทยที่จะรับผิดชอบการซ่อมบำรุง และเริ่มสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการซ่อมบำรุงได้ในเดือนกรกฎาคม นำมาซึ่งเม็ดเงินลงทุนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทยเป็นจำนวนมาก

เมื่อบริษัทสามารถกลับมาดำเนินการได้อย่างเต็มกำลังแล้ว ก็จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยปีละกว่า 3,000 ล้านบาท ผ่านการสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจในประเทศ การชำระค่าภาคหลวงและภาษี และการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่รอบเหมืองกว่า 1,000 ครัวเรือน ตามนโยบายที่มีมาตั้งแต่ต้นบนความตั้งใจที่จะเติบโตไปพร้อมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

เพื่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการทำเหมืองแร่ทองคำตลอดห่วงโซ่การผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มภายในประเทศ ตามกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองคำของกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทจึงได้แต่งตั้งผู้ประกอบการภายในประเทศที่สามารถสกัดทองคำให้มีความบริสุทธิ์ที่ 99.99% ให้เป็นผู้ดำเนินการสกัดโลหะเงินและทองคำให้แก่บริษัท อันสอดคล้องกับพันธกิจหลักของบริษัทที่ต้องการยกระดับขีดความสามารถของประเทศในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตทองคำอย่างครบวงจร

ในโอกาสนี้ บริษัทขอยืนยันว่า บริษัทปฏิบัติทุกอย่างตามกฎหมาย กฎระเบียบและเงื่อนไขการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องถูกต้องครบถ้วนตามกระบวนการที่กำหนด การดำเนินงานของบริษัทไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด ซึ่งมีเอกสารวิชาการที่จัดทำโดยคณะบุคคลและหน่วยงานที่เป็นกลางสนับสนุนข้อเท็จจริงนี้เป็นจำนวนมาก โดยผลการประเมินพบว่ากรดำเนินการทุกอย่างของบริษัทปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานสากล

ท้ายที่สุดนี้ บริษัทขอขอบคุณหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใสเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศ และขอขอบคุณผู้นำชุมชนและประชาชนรอบเหมืองสำหรับความเชื่อมั่นและการสนับสนุนในการกลับมาของบริษัท ด้วยเชื่อว่าบริษัทจะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซึ่งกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและวิถีการใช้ชีวิตของทุกคน โดยบริษัทมุ่งเน้นให้ความสำคัญแก่การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)